



# PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI CANADA

## BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

### THÔNG BÁO

Kính Gửi:

Quý Cha Tuyên Úy và quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Trung Ương

Quý Cha Tuyên Úy và quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Đoàn

Quý Trợ Úy và Trợ Tá

Quý Huấn Luyện Viên và quý Huynh Trưởng các cấp

Trích Yêu:

-Thay đổi trong bài “Tân Hành Ca” và nghi thức.

-Các Quy Định Chung về Đồng Phục Thiếu Nhi Thánh Thể và Khăn Quàng Hiệp Sĩ

Kính thưa quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, quý Huấn Luyện Viên và quý Trưởng,

Chiếu theo những quyết định của phiên họp Ban Chấp Hành Trung Ương với Cha Tổng Tuyên Úy ngày 20 tháng 6 năm 2014 về thay đổi trong bài “Tân Hành Ca”, nghi thức, đồng phục thiếu nhi và khăn quàng Hiệp Sĩ, Ban Chấp Hành Trung Ương xin trân trọng thông báo cùng tất cả quý Tuyên Úy và các thành viên những quyết định này để áp dụng và thi hành bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2014.

**I-BÀI TÂN HÀNH CA:** Đề thích ứng và phù hợp với môi trường và hoàn cảnh sống hiện nay tại Canada, câu kết của bài hát Tân Hành Ca từ “Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam” thay đổi thành “Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ mọi nơi”.

**II-NGHI THỨC:** Thêm tua màu nâu: màu của Ngành Hiệp Sĩ, màu của đất tượng trưng cho sự phục vụ trong khiêm nhường, dùng để khuyến khích và khen thưởng các thành viên sống tinh thần lãnh đạo phục vụ.

**III-ĐỒNG PHỤC THIẾU NHI THÁNH THỂ:**

1-Áo sơ mi trắng (white shirt) ngắn hoặc dài tay; có cầu vai, hai túi áo có nếp ở giữa và có nắp ở trên với băng hiệu và huy hiệu đầy đủ.

Quần (pants) dài màu xanh biển đậm (navy blue) có nếp – không mang quần cụt và quần jean (no short and jean). Đầm (skirt) màu xanh biển đậm (navy blue) có xếp nếp, dài dưới đầu gối dành riêng cho nữ.

2-Giày vải hoặc da màu trắng (white) hay màu đen (black) – không mang dép hay giày cao gót (no sandals and no high heels of any kind).

Khăn quàng màu theo ngành và theo các cấp lãnh đạo phục vụ trong Phong Trào

3-Đồng phục và khăn phải mặc:

a-Khi đi sinh hoạt tại Đoàn

b-Khi tham dự các sa mạc của Phong Trào. Đối với các sa mạc huấn luyện, các sa mạc sinh phải mặc đồng phục trong tất cả các ngày huấn luyện được quy định trong QCHL.



# PHONG TRÀO THIỂU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI CANADA

## BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

c-Khi đại diện TNTT để tham dự các buổi họp, sinh hoạt (events) của các đoàn thể bạn hoặc cộng đồng.

d-Hoặc khi được yêu cầu bởi cấp trên liên hệ cho tất cả các trường hợp khác.

### IV-KHĂN QUÀNG HIỆP SĨ

1-Hiệp Sĩ 16-17 tuổi: đeo khăn màu nâu Thánh Giá màu vàng; đội Trưởng hai viền vàng, đội Phó một viền vàng. Để được đeo khăn, các em Hiệp Sĩ phải tham dự một ngày tĩnh huấn do Ban Chấp Hành liên hệ tổ chức và được chính thức đeo khăn trong Thánh Lễ bế mạc.

2-Hiệp Sĩ 18 tuổi hoặc lớn hơn trong giai đoạn chuyển tiếp làm Huynh Trưởng (\*): đeo khăn nền màu nâu, viền đỏ với huy hiệu Thánh giá có hình Thánh Thể trên cờ Giáo Hội – **không còn sử dụng khăn hồng Dự Trưởng**.

(\*) Đây là các Hiệp Sĩ từ 17 tuổi bước sang 18 tuổi, đã hoặc đang chuẩn bị tham dự sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng để trở thành các Huynh Trưởng chính thức. Trong giai đoạn này, (1) Các Hiệp Sĩ sẽ cộng tác và trợ giúp các Huynh Trưởng để phục vụ các em Thiểu Nhi trong các ngành qua các events của Phong Trào (sa mạc đoàn, đại hội, v...v...). (2) Các Hiệp Sĩ buộc phải học và có giấy chứng nhận hoàn tất Chương Trình Bảo Vệ Trẻ Em (Child Protection Program) hoặc tương đương và phải làm background check (fingerprint). (3) Các Hiệp Sĩ sẽ sinh hoạt hoặc dạy khóa dưới sự giám sát của một Huynh Trưởng. và (4) Các Hiệp Sĩ này không được giữ bất cứ một chức vụ nào trong Ban Chấp Hành hoặc ngành.

Mong rằng tất cả các Đoàn Thiểu Nhi Thánh Thể trên toàn quốc áp dụng và thi hành theo đúng như thông báo về những thay đổi và qui định chung về Đồng Phục Thiểu Nhi này để chúng ta được thống nhất với nhau.

Kính chào trong tình yêu của Chúa Thánh Thể.

Kiến Thị

LM Aime Đỗ Văn Thông, OFM  
Tổng Tuyên Úy, PT/TNTT/VN/Canada

Winnipeg, ngày 30 tháng 6 năm 2014

TM Ban Chấp Hành Trung Ương

Trương Anton Nguyễn Đức Công  
Chủ Tịch BCH-TU PT/TNTT/VN/Canada